

กระทบตา-ล้างสมองคน3จว. ถล่มงบแก้ไฟใต้

โรมแฉโฆษณาชวนเชื่อ จวกยับตัดอื้อเงินท้องถิ่น 'บิกตู'โต้'ผู้นำแห่งการกู้' วิษณุชึรบ.อยู่ยาวนานใช้เยอะ ชัยวุฒิปิดเจตนาไล่สมคิด

ถกงบวันที่2เดือดต้อ โวยตัดงบท้องถิ่นชี้เจตนาไม่แก้เหลื่อมล้ำ
'โรม'ร้ายยาวตบตาสภางบแก้ไฟใต้ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

การเมือง

'วิษณุ'รับอยู่ยาวนานก่อนนี้เยอะ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศว่าไม่วิจารณ์ แต่เป็นธรรมดา เนื่องจากเป็นบทบาทที่สำคัญของ ส.ส.ในการที่จะอภิปราย เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายและเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ที่เป็นรายจ่ายของแผ่นดิน เมื่อพูดกันในหลักการแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วไปพูดคุยกันต่อในคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการตั้งงบประมาณในส่วนของแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ผู้รู้ก็ต้องไปชี้แจงใน กมธ. จะเห็นภาพได้มากกว่า

เพราะร่าง พ.ร.บ.งบเตรียมทำตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 พอมีโควิด-19 ก็มาปรับให้สอดคล้อง ยืนยันว่ามีแผนรองรับ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช็อกกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ก่อนนี้มากที่สุด ดูเกินจริงไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ถ้าว่าจะจริงมันก็จริง เพราะรัฐบาลอยู่ยาวนาน ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้ต้องไปนับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อยู่ยาวนานกว่าคนอื่นทำงานมากกว่าคนอื่น และต้องใช้เงินรวมถึงต้องมาเจอวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลอื่นไม่เจอเมื่อต้องใช้เงิน ดังนั้นจะเอาเงินมาจากไหนสมัยก่อนมาจากภาษีอากร วันนี้ประชาชนไม่มีรายได้ ปิดประเทศ ล็อกดาวน์ รัฐบาลจำเป็นต้องทำ 2 อย่าง คือ 1.แก้ปัญหาโควิด-19 และ 2.แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ตรงนี้ก็มีการชดเชยเยียวยาทำกันอยู่ แล้วจะไปเอาเงินจากไหนก็ต้องเอามาจากการกู้ ดังนั้นจะกู้มาก กู้น้อยก็ไม่แปลก ขอให้มีปัญหาใช้หนี้ก็แล้วกัน อย่าเบียดเบียนกัน

ยันคว้งบ-รบ.ลาออก

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านขู่ว่าจะคว้งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 64 นายวิษณุกล่าวว่า ตามกฎหมายมีอำนาจอยู่ 3 อย่างคือ คือ 1.เห็นชอบ 2.ไม่เห็นชอบ และ 3.งดออกเสียง ทำกันมาตลอดทุกสมัย เมื่อถามย้ำว่า หากถูกคว้งจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า "คุณก็รู้ว่าหากเสียงส่วนใหญ่โหวตคว้ง มันก็คว้ง รัฐบาลก็ลาออก หรือยุบสภา ผลมันเป็นแบบนั้น เพราะเท่ากับสภาไม่ไว้วางใจ" เมื่อถามว่า คงไม่ถึงขั้นนั้นใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า "ไม่รู้ ต้องดูวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะมีการลงมติ เมื่อถามอีกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวเรื่องการยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุย้อนถามว่า "ใครพูด ผมไม่เห็นมีกระแสอะไรเลย"

'สมคิด'ไม่ตอบการเมือง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามภายหลังนายไมเคิล จอร์จ ดีชอมเบอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะว่า เอกอัครราชทูตได้ให้กำลังใจในเรื่องทางการเมืองหรือไม่ว่า "เราคุยในเรื่องสำคัญเท่านั้นนะ ไม่ต้องถามเล่นน่องง่า"

เมื่อถามว่า โครงการที่จะช่วยในประเทศอย่างเอสเอ็มอียังเดินต่อไปหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า อันนั้นแน่นอนทำสองข่าอยู่แล้ว ข่าหนึ่งคือ โคลออลโคโนมี อีกข่าหนึ่งคือเรื่องของต่างประเทศ เมื่อถามว่า แต่ขณะนี้มีการแสวงเมืองเข้ามารุนแรง รู้สึกเป็นห่วงหรือไม่ นายสมคิดหัวเราะและกล่าวว่า "ไม่หรือ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว" เมื่อถามย้ำว่า แล้วนายกฯเข้าใจนายสมคิดดี ในเรื่องของการทำงานใช่หรือไม่ นายสมคิดไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใดก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถ และกล่าวเพียงว่า "โอเคนะ บ้ายบาย"

